
เลขานุการสภา อบจ.ยะลา  เม่ือสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดยะลา มาครบองค�ประชุม 
(นางมณฑา  สมมาตย�) แล$ว จํานวน ๒๐ ท�าน ดิฉันขออนุญาต เรียนเชิญท�านประธานสภาองค�การ

บริหารส�วนจังหวัดยะลา กล�าวเป.ดการประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระ 
ขอเรียนเชิญค�ะ      

ประธานสภา อบจ.ยะลา   ท�านสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดยะลา และท�านผู$มีเกียรติ 
(นายมะหะมะ  วาแมดีซา) ทุกท�าน กระผมมีความยินดีเป2นอย�างยิ่งท่ีได$ทําหน$าท่ีเป2นประธานสภาฯ อีก

ครั้งหนึ่ง สําหรับการประชุมครั้งนี้เป2นการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๕  
ประจําป8 ๒๕๖๐  วันพฤหัสบดีท่ี ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และผมหวังเป2น
อย�างยิ่งว�า ท�านสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดยะลาทุกท�าน คงจะได$
ร�วมกันพิจารณาเรื่องดังกล�าว ให$เกิดประโยชน�สูงสุดแก�ประชาชนและท$องถ่ิน
ต�อไป    

  บัดนี้  ได$เวลาอันสมควรแล$ว กระผมขอเป.ดการประชุมสภาองค�การ
บริหารส�วนจังหวัดยะลา  สมัยสามัญ   สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๕ ประจําป8  ๒๕๖๐   
ณ  บัดนี้     

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง ท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ     
๑. สืบเนื่องจากเม่ือคราวประชุมสภาครั้งท่ีแล$ว เม่ือวันท่ี ๒๕ กันยายน 

๒๕๖๐ ประธานได$นัดประชุมสภาฯ ในวันนี้ เนื่องจากเป2นวันสุดท$ายของสมัย
ประชุมสามัญ  สมัยท่ี ๒  ประจําป8 ๒๕๖๐  ซ่ึงนับระยะห�างจากการประชุม
ครั้งท่ีแล$วกับครั้งนี้ก็แค� ๒ วัน และได$มีการเสนอญัตติเร�งด�วนท่ีจําเป2นจะต$อง 
พิจารณาในการประชุมครั้งนี้ เนื่องจากใกล$จะสิ้นสุดป8งบประมาณ ๒๕๖๐ เพ่ือ
ประโยชน�ขององค�กรและท$องถ่ิน ดังนั้น การส�งหนังสือเชิญประชุมและระเบียบ 
วาระการประชุมไม�เหมือนกับทุกครั้งท่ีผ�านมาคือต$องส�งหนังสือก�อนการประชุม 
๓ วัน แต�ในครั้งนี้ส�งก�อนวันประชุมแค�วันเดียว โดยอาศัยอํานาจตามข$อ ๒๓ 
แห�งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด$วยข$อบังคับการประชุมสภาท$องถ่ิน แก$ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ กําหนดว�า “การนัดประชุมในระหว�างสมัย
ประชุมนั้น ให$ทําเป2นหนังสือ หรือจะบอกนัดในท่ีประชุมสภาท$องถ่ินก็ได$ แต�ถ$า
บอกนัดในท่ีประชุมให$ส�งหนังสือนัดประชุมไปยังผู$ท่ีไม�ได$มาประชุมในเวลานั้น
ให$ทราบล�วงหน$าด$วย โดยให$แจ$งนัดประชุมล�วงหน$าก�อนวันประชุมไม�น$อยกว�า
สามวัน แต�ถ$าเป2นการประชุมอันรีบด�วน จะนัดน$อยกว�านั้นก็ได$ โดยให$ประธาน 
สภาท$องถ่ินแจ$งเหตุอันรีบด�วนไว$ในหนังสือนัดประชุม และแจ$งให$ท่ีประชุมสภา
ท$องถ่ินทราบด$วย”  

๒. เรื่องแจ$งให$ทราบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด$วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท$องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ข$อ ๒๔ ได$แก� การ
อนุมัติใช$แผนพัฒนาสามป8 (เพ่ิมเติม ฉบับท่ี๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 
รายละเอียดตามเอกสารซ่ึงได$วางไว$บนโตJะท�านแล$ว 

๓. ท�านอาฮามะ  สานอ  ลาครับ 
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ประธานสภา อบจ.ยะลา   ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค(การ
บริหารส*วนจังหวัดยะลา  สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๔  ประจําป.  ๒๕๖๐  
เม่ือวันท่ี ๒๕ กันยายน  ๒๕๖๐   ขอเรียนเชิญเลขานุการคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม  รายงานผลบันทึกการตรวจรายงานการประชุมฯ   เชิญ
ครับ 

แทนเลขานุการคณะกรรมการ  เรียนท�านประธานสภาท่ีเคารพ  ท�านสมาชิกสภาผู$ทรงเกียรติทุกท�าน 
ตรวจรายงานการประชุม กระผมนายนายมะรุสะดี ดีสาเอะ สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต 3 อ.บันนังสตา 
(นายมะรุสะดี  ดีสาเอะ) แทนเลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ขอรายงานผลการ

ตรวจรายงานการประชุม  ดังนี้ 
บันทึกการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ครั้งท่ี  ๙/

๒๕๖๐ วันพุธท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐  เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ  ห$องประชุม 
องค�การบริหารส�วนจังหวัดยะลา ชั้น ๔   

ผู�มาประชุม 
๑. นายมะรอซิ  รอยิง  สมาชิกสภา อบจ. เขต ๓  อ.ยะหา  ประธานกรรมการ   
๒. นายซอมะ  มะเซ็ง  สมาชิกสภา อบจ. เขต  อ.ธารโต กรรมการ 
๓. นายอุสมาน  หะยีมะเรJะ  สมาชิกสภา อบจ. เขต ๗  อ.เมือง กรรมการ   
๔. นายมะรุสะดี  ดีสาเอะ  สมาชิกสภา อบจ.เขต  ๓  อ.บันนังสตา  กรรมการ   
๕. นายอับดุลฮาเล็ม  สมาแอล  สมาชิกสภา อบจ.เขต ๑ อ. ยะหา  กรรมการ   
๖. นายมะดารี  ยะยือริ  สมาชิกสภา อบจ. เขต อ.กรงป.นัง  กรรมการ 
๗. นายไฟซอล  ยูโซะ   สมาชิกสภา อบจ.เขต  ๒  อ.บันนังสตา 
    กรรมการและเลขานุการ 
เริ่มประชุม  เวลา  ๑๐.๐๐  น.        

เ ม่ือคณะกรรมการมาครบองค�ประชุมแล$ว นายมะรอซิ  รอยิง    
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ทําหน$าท่ีประธานในท่ีประชุม  
กล�าวเป.ดการประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระ  ประธานได$เน$นย้ําให$
คณะกรรมการทุกท�านได$พิจารณาตรวจสอบคําถูกคําผิด ตลอดจนเนื้อหาสาระ 
ว�าได$ใจความถูกต$องตรงกันหรือไม� รวมท้ังพิจารณาขอเสนอแก$ไขข$อความ   
สําหรับการตรวจรายงานการประชุมครั้งนี้ เป2นการตรวจรายงานการประชุม
สภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดยะลา สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๔  ประจําป8 
๒๕๖๐  เม่ือวันจันทร�ท่ี  ๒๕  กันยายน  ๒๕๖๐   ประธานได$ให$เจ$าหน$าท่ีเป.ด
เทปบันทึกการประชุม  เพ่ือทําการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ   จน
แล$วเสร็จ  ปรากฏว�า ไม�มีการขอเสนอแก$ไขข$อความ  เพ่ิมเติมแต�ประการใด   
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.  ลงชื่อ นายไฟซอล  ยู โซะ   เลขานุการ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   บันทึกการประชุม  ขอบคุณครับ       

ประธานสภา อบจ.ยะลา   เชิญท�านสมาชิกสภาพิจารณารายงานการประชุมครับ  ท�านใดจะ
เปลี่ยนแปลงแก$ไขเพ่ิมเติมหรือไม�  เชิญครับ ไม�มีการแก$ไขนะครับ ถ$าไม�มี  
เชิญเลขานุการสภาฯ นับองค�ประชุมครับ องค(ประชุม ๒๒ ท*านครับ ครบองค(
ประชุมครับ ต*อไปผมจะขอมติท่ีประชุมครับ   สมาชิกท�านใดรับรองรายงาน
การประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดยะลา สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๔ 
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ประธานสภา อบจ.ยะลา  ประจําป8  ๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐    โปรดยกมือครับ  
๒๒ เสียงครับ  สมาชิกท�านใดไม�รับรองรายงานการประชุมสภาองค�การบริหาร
ส�วนจังหวัดยะลา สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๔  ประจําป8  ๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี 
๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐   โปรดยกมือครับ  ไม�มีนะครับ งดออกเสียง ไม�มี
นะครับ   

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม ๒๒  เสียง    ถือมติเป2นเอก
ฉันท�ครับ ต�อไป  

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ*ายเ งิน
งบประมาณรายจ*าย ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  กรณีไม*ก*อหนี้
ผูกพัน ไปทําการเบิกจ*ายเงินในป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   ขอเรียนเชิญ
ท�านนายกเสนอญัตติครับ  

นายก อบจ.ยะลา  เรียนท�านประธานสภาท่ีเคารพ ท�านสมาชิกสภาผู$ทรงเกียรติทุกท�าน 
(นายมุขตาร�  มะทา) กระผมนายมุขตาร�  มะทา  นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดยะลา  ขอเสนอ

ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ�ายเงินงบประมาณรายจ�าย ประจําป8
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  กรณีไม�ก�อหนี้ผูกพัน ไปทําการเบิกจ�ายเงินใน
ป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑       

   ตามท่ีสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดยะลา ได$อนุมัติให$องค�การ
บริหารส�วนจังหวัดยะลากันเงินงบประมาณรายจ�าย ประจําป8 พ.ศ. ๒๕๕๙ 
กรณีไม�ก�อหนี้  เ พ่ือทําการเบิกจ�ายในป8งบประมาณรายจ�าย ประจําป8
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น  

  เนื่องจากองค�การบริหารส�วนจังหวัดยะลา ตรวจสอบงบประมาณ
ดังกล�าวแล$ว ปรากฏว�า รายจ�ายหมวดค�าครุภัณฑ� ท่ีดินและสิ่งก�อสร$าง ซ่ึงใน
ป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ยังไม�ได$ก�อหนี้ผูกพัน จํานวน ๒ รายการ แต�มีความ
จําเป2นต$องใช$จ�ายเงินงบประมาณดังกล�าว เพ่ือประโยชน�ต�อการใช$งานภายใน
องค�การบริหารส�วนจังหวัดยะลา จึงมีความประสงค�จะทําการขยายเวลาเบิก
จ�ายเงิน เพ่ือทําการเบิกจ�ายในป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด$วยการรับเงิน การเบิกจ�ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค�กรปกครองส�วน
ท$องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แก$ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข$อ ๕๙ กําหนด
ว�า “ในกรณีท่ีมีรายจ�ายหมวดครุภัณฑ� ท่ีดินและสิ่งก�อสร$าง ยังมิได$ก�อหนี้
ผูกพัน แต�มีความจําเป2นจะต$องใช$จ�ายเงินนั้นต�อไปอีก ให$องค�กรปกครองส�วน
ท$องถ่ิน รายงานขออนุมัติกันเงินต�อสภาท$องถ่ินได$อีกไม�เกินระยะเวลาหนึ่งป8” 

หากองค�กรปกครองส�วนท$องถ่ิน ยังมิได$ดําเนินการก�อหนี้ผูกพันตาม
เง่ือนไขในวรรคหนึ่ง ให$ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ�ายเงินได$ไม�เกินอีกหนึ่งป8ต�อ
สภาท$องถ่ิน 

  ในการนี้  เพ่ือปฏิบัติให$เป2นไปตามระเบียบกฎหมายดังกล�าว จึงได$
เสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลากันเงินงบประมาณรายจ�าย ประจําป8
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กรณีไม�ก�อหนี้ผูกพัน ต�อสภาองค�การบริหารส�วน
จังหวัดยะลา  เพ่ือจะได$พิจารณาอนุมัติให$ขยายเวลาเบิกจ�ายเงิน ไปทําการ 
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นายก อบจ.ยะลา เบิกจ�ายภายในป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รายละเอียดประกอบตามรายการ
ขอกันเงินท่ีแนบมาพร$อมแบบเสนอญัตติ) ขอขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   เชิญท�านสมาชิกอภิปรายครับ เชิญครับ ไม�มีนะครับ ถ$าไม�มีผมจะขอ 
มติท่ีประชุม เชิญเลขาฯ นับองค�ประชุมครับ ๒๓ ท�านนะครับ ครบองค�ประชุม 
ครับ ผมขอมติท่ีประชุมครับ สมาชิกท�านใดอนุมัติให$ขยายเวลาเบิกจ�ายเงิน
งบประมาณรายจ�าย ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  กรณีไม�ก�อหนี้ผูกพัน 
ไปทําการเบิกจ�ายเงินในป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  โปรดยกมือครับ ๒๓ เสียง
ครับ สมาชิกท�านใดไม�อนุมัติให$ขยายเวลาเบิกจ�ายเงินงบประมาณรายจ�าย 
ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ กรณีไม�ก�อหนี้ผูกพัน ไปทําการเบิกจ�ายเงินใน
ป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โปรดยกมือครับ ไม�มีนะครับ งดออกเสียงไม�มีนะ
ครับ  

  มติท่ีประชุม อนุมัติให$ขยายเวลาเบิกจ�ายเงินงบประมาณรายจ�าย 
ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  กรณีไม�ก�อหนี้ผูกพัน ไปทําการเบิกจ�ายเงิน
ในป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  จํานวน ๒๓ เสียง เป2นเอกฉันท�ครับ  

   ระเบียบวาระท่ี  ๔  ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ*าย 
ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือตั้งจ*ายรายการใหม*  เรียนเชิญท�าน
นายกเสนอญัตติครับ 

นายก อบจ.ยะลา   เรียนท�านประธานสภาท่ีเคารพ ท�านสมาชิกสภาผู$ทรงเกียรติทุกท�าน 
กระผมนายมุขตาร�  มะทา นายก อบจ.ยะลา  ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจ*าย ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือตั้งจ*าย
รายการใหม*  หมวดค*าครุภัณฑ(  ท่ีดินและส่ิงก*อสร�าง (ค*า ท่ีดินและ
ส่ิงก*อสร�าง) 
 ตามท่ีองค�การบริหารส�วนจังหวัดยะลา ได$ตราข$อบัญญัติงบประมาณ
รายจ�าย ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศใช$เม่ือวันท่ี ๑๙ กันยายน 
๒๕๕๙  และมีผลบังคับใช$เม่ือวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ นั้น 

เนื่องจากองค�การบริหารส�วนจังหวัดยะลา มีภารกิจท่ีจะต$องแก$ไข
ปUญหาความเดือดร$อนของประชาชนในพ้ืนท่ี ประกอบกับเพ่ือสนองนโยบาย
รัฐบาลในเรื่องการบริหารจัดการน้ํา การส�งน้ําจากพ้ืนท่ีท่ีมีน้ําท�วมขังไปยังพ้ืนท่ี
เก็บกักน้ํา โดยใช$ทางน้ําธรรมชาติในช�วงฤดูฝน และเรื่องส�งเสริมการออกกําลัง
กาย เพ่ือมิให$ประชาชนสูญเสียโอกาสในการรับบริการสาธารณะ จึงมีความ
จําเป2นต$องโอนเงินงบประมาณรายจ�าย ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จาก
รายการเงินเหลือจ�ายและไม�มีความจําเป2นต$องใช$ เพ่ือต้ังจ�ายรายการใหม� 
หมวดค�าครุภัณฑ� ท่ีดินและสิ่งก�อสร$าง (ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร$าง) จํานวน ๒ 
โครงการ งบประมาณท้ังสิ้น ๑๐,๔๗๖,๐๐๐ บาท ดังนี้ 
 ๑. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําสาย ยล.ถ.๑-๐๐๙๐ เขตเทศบาล
นครยะลา – บ$านเบอร�เส$ง หมู�ท่ี ๑ ตําบลสะเตงนอก อําเภอเมืองยะลา จังหวัด
ยะลา งบประมาณ ๘,๗๗๖,๐๐๐ บาท เพ่ือจ�ายเป2นค�าปรับปรุงระบบระบายน้ํา 
ประกอบด$วย งานวางท�อระบายน้ํา คสล.ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร    ยาว ๖๙๒ เมตร 
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นายก อบจ.ยะลา (ตามแบบ อบจ.ท่ีกําหนด ) ต้ังจ�ายจากเงินรายได$ จํานวน ๘,๗๐๖,๐๐๐ บาท 
และเงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน ๗๐,๐๐๐ บาท (กองช�าง)    
โดยโอนลดจากหมวดค�าตอบแทน ใช$สอยและวัสดุ (ค�าใช$สอย) รายการดังนี้ 
 - ค�าใช$จ�ายในการเลือกต้ัง จํานวน ๗,๐๗๐,๐๐๐ บาท 
 - ค�าใช$จ�ายในการฝYกอบรมและสัมมนา จํานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
 - ค�าใช$จ�ายโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ�มอาชีพ ด$านอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน จํานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
 - ค�าโฆษณาและเผยแพร�  จํานวน ๗๖,๐๐๐ บาท 
 - ค�าใช$จ�ายโครงการขับข่ีปลอดภัย จํานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
 - ค�าใช$จ�ายโครงการยกระดับการเรียนรู$จั งหวัดยะลา จํานวน 
๗๓๐,๐๐๐ บาท 
 ๒. โครงการต�อเติมหลังคาลานกีฬาอเนกประสงค� หมู�ท่ี ๕ ตําบล    
สะเตงนอก อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา งบประมาณ ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท 
เพ่ือจ�ายเป2นค�าต�อเติมหลังคาลานกีฬาอเนกประสงค� ประกอบด$วย งานเสา
ประกอบ CT  งานโครงหลังคา T๑, T๒  งานหลังคา  งานติดต้ังตาข�าย  งานสี 
และงานเบ็ดเตล็ด (ตามแบบ อบจ.ท่ีกําหนด) ต้ังจ�ายจากเงินรายได$ (สํานัก
ปลัด) โดยโอนลดจากหมวดค�าครุภัณฑ� ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร$าง รายการดังนี้ 
 - ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ�  จํานวน ๖๘๒,๐๐๐ บาท 
 - ค�าเครื่องปรับอากาศ  จํานวน ๑๔,๐๐๐ บาท 
 - ค�าติดต้ังระบบวงจรป.ด  จํานวน ๑๙๐,๐๐๐ บาท 
 - ค�าปรับปรุงตลาดนัดองค�การบริหารส�วนจังหวัดยะลา จํานวน 
๒๑,๐๐๐ บาท  
 - ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก�อสร$าง จํานวน ๗๕๐,๐๐๐ 
บาท 
 - ค�าซ�อมสร$างผิวลาดยางพาราแอสฟUลท�ติกคอนกรีต (PARA AC) ถนน
สาย ยล.ถ.๑-๐๐๐๗ บ$านนิบงบารู หมู�ท่ี ๗ ตําบลสะเตงนอก อําเภอเมืองยะลา 
– บ$านบูเกJะจือฆา หมู�ท่ี ๕ ตําบลวังพญา อําเภอเมือง จังหวัดยะลา  จํานวน 
๔๓,๐๐๐ บาท 
รายละเอียดตามบัญชีท่ีแนบ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด$วยวิธีการงบประมาณขององค�กร
ปกครองส�วนท$องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑  ข$อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ�ายใน
หมวดค�าครุภัณฑ� ท่ีดินและสิ่งก�อสร$าง ท่ีทําให$ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ�ายรายการใหม� ให$เป2นอํานาจอนุมัติของสภาท$องถ่ิน 
 ดังนั้น  เพ่ือปฏิบัติให$เป2นไปตามระเบียบดังกล�าวฯ จึงได$เสนอญัตติ
เ พ่ือให$สภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดยะลา พิจารณาอนุ มัติ โอนเ งิน
งบประมาณรายจ�าย ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือต้ังจ�ายรายการใหม�
ต�อไป   

ขออนุญาตเพ่ิมเติมท่ีจะชี้แจงให$ท�านสมาชิกได$รับทราบก�อนท่ีท�านจะ
พิจารณาให$ความเห็นชอบ หรือพิจารณาไม�เห็นชอบนะครับ เนื่องจากว�า 



~ 6 ~ 
 

นายก อบจ.ยะลา งบประมาณในป8 พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีสภาได$อนุมัติให$ผู$บริหารองค�การบริหารส�วน
จังหวัดยะลา ได$ไปทํากิจกรรมต�าง ๆ รวมท้ังแก$ไขปUญหาของพ่ีน$องประชาชน 
ก�อนสิ้นป8งบประมาณผมก็ได$ให$ทุกกอง ได$ไปสํารวจงบประมาณเหลือจ�าย หรือ
งบประมาณท่ีไม�มีความจําเป2น และก็เสนอให$ผู$บริหาร เพ่ือจะได$พิจารณาว�า 
หากมีเงินเหลือจ�ายท่ีสามารถท่ีจะไปทําประโยชน�หรือไปแก$ปUญหากับพ่ีน$อง
ประชาชนได$ ก็สามารถท่ีจะมาขออนุมัติสภาได$ในคราวประชุมป.ดสมัยประชุม 
ซ่ึงทางกองต�าง ๆ ก็ได$นําเสนอว�า งบประมาณท่ีได$รับอนุมัติจากสภานั้น มีบาง
โครงการท่ีเป2นเงินท่ีทํากิจกรรมแล$วยังไม�หมด ซ่ึงเราเรียกว�าเงินเหลือจ�าย หรือ
บางโครงการท่ีเราทําไปแล$ว ด$วยการต�อรองราคาก็ทําให$ราคาท่ีเราต้ัง
งบประมาณไปมันลดลง อย�างเช�นโครงการของถนนสาย หมู�ท่ี ๗ ต.สะเตงนอก 
บ$านนิบงบารู  – บ$านบูเกJะจือฆา ก็มีเงินเหลือจากงบประมาณท่ีเราไป
ดําเนินการ ๔๓,๐๐๐ บาท อีกส�วนหนึ่งหลัก ๆ ก็คือ เงินเลือกต้ังท่ีเราต้ังไว$
ประมาณ ๓๐ ล$านบาท เราก็มีการขออนุมัติสภาจ�ายไปเรื่องของการปรับปรุง
ถนนครั้งหนึ่งแล$ว ก็ยังมีเหลืออยู�ส�วนหนึ่ง ในครั้งนี้ก็ขออนุมัติจากสภาเอาเงิน
เลือกต้ัง ซ่ึงเราไม�จําเป2นจะต$องใช$ เนื่องจากในป8 ๒๕๖๐ ไม�มีการเลือกต้ัง เราก็
มาใช$จ�ายในโครงการท่ีนําเสนอในวันนี้ อีกหลายรายการตามเอกสารท่ีท�าน
สมาชิกมีอยู� อีกส�วนหนึ่งเราก็ได$ไปดูว�าโครงการท่ีมีความจําเป2น ซ่ึงโครงการ
แรกก็คือ โครงการปรับปรุงระบบสายน้ํา ซ่ึงเป2นถนนของ อบจ.ระบบระบายน้ํา
ถนนของ อบจ.เขตเทศบาลนครยะลา ไปบ$านเบอร�เส$ง เดิมมีท�อระบายน้ํา แต�
เนื่องจากว�า ขนาด ๖๐ เซนติเมตร ไม�สามารถท่ีจะรองรับน้ํา เม่ือฝนตกหนัก 
ทําให$ท�วมบ$านเรือนของราษฎรท่ีอยู�ในบริเวณนั้น ประมาณเกือบสิบหลังคา
เรือน ซ่ึงท่ีผ�านมาทางเลขาฯ อามีน ก็ไปแก$ไขปUญหาเฉพาะหน$าก็คือ เอา
เครื่องจักรไประบายน้ําเข$าเขตของเทศบาลสะเตงนอก ก็ทําให$แก$ปUญหาความ
เดือดร$อนเฉพาะหน$าได$ แต�ถ$าจะให$สามารถแก$ปUญหาได$อย�างถาวร เราจะต$อง
มาปรับปรุงท�อระบายน้ําของ อบจ.จากขนาด ๖๐ เซนติเมตร เป2น ๑ เมตร 
ความยาวประมาณเกือบ ๗๐๐ เมตร ซ่ึงต$องใช$งบประมาณ ๘,๗๗๖,๐๐๐ บาท 
ก็สามารถท่ีจะดําเนินการได$ เนื่องจากว�าเรามีเงินเหลือจ�ายประมาณ ๑๕ ล$าน
บาท โครงการท่ีสอง โครงการต�อเติมหลังคาลานกีฬาอเนกประสงค� หมู�ท่ี ๕ 
ตําบลสะเตงนอก อําเภอเมือง จังหวัดยะลา ลานกีฬาตรงนี้เราได$งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ แต�เนื่องจากว�า งบประมาณจํากัดไม�สามารถท่ีจะสร$างหลังคาได$ ก็
เป2นลานกีฬาท่ีอยู�กลางแจ$ง และพ้ืนของลานกีฬาตรงนี้ เป2นพ้ืนยางพารา 
เพราะฉะนั้น ความร$อนจากข$างบนและความร$อนจากข$างล�าง จะทําให$ยางตรง
นี้มันเกิดความเสียหายหรือเสี่อมคุณภาพได$ง�าย แต�ถ$าจะให$ลานกีฬาตรงนี้ 
สามารถท่ีจะให$เยาวชนท่ีอยู�ในชุมชน หมู�ท่ี ๕ สะเตงนอก ใช$ได$ระยะเวลานาน 
ก็จํ า เป2น ท่ีจะต$องสร$างหลังคามาคลุมลานกีฬาตรงนี้  ใช$ งบประมาณ 
๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท ผมคิดว�าโครงการท้ัง ๒ โครงการ เป2นโครงการท่ีมีความ
จําเป2น แล$วอีกอย�างหนึ่ง   เม่ือเรามีเงินเหลือจ�ายก็สามารถท่ีจะดําเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาล ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ํา ในเรื่องของการออกกําลัง
กาย แต�เนื่องจากว�าท้ัง ๒ โครงการ มันไม�มีอยู�ในแผนพัฒนาสามป8ของ อบจ.  
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นายก อบจ.ยะลา จําเป2นท่ีจะต$องขอยกเว$นระเบียบ ซ่ึงเป2นอํานาจของผู$ว�าราชการจังหวัด การ
เสนอญัตติในวันนี้ค�อนข$างเร�งด�วน เหมือนท่ีท�านประธานได$บอก เพราะเราต$อง
รอหนังสือจากท�านผู$ว�าราชการจังหวัดว�า จะให$ อบจ.ยกเว$นระเบียบ ซ่ึงทาง
ผู$ว�าราชการจังหวัดยะลา พิจารณาท้ัง ๒ โครงการ และเห็นว�าเป2นประโยชน�
และก็สามารถแก$ไขปUญหาความเดือดร$อนของพ่ีน$องประชาชนได$ ก็ยกเว$น
ระเบียบให$กับ อบจ. ผมจึงนําโครงการท้ัง ๒ โครงการนี้ มาขออนุมัติจากสภา 
เพ่ือท่ีจะใช$เงินเหลือจ�าย จํานวน ๑๐ ล$านกว�าบาท ให$เกิดประโยชน�กับ
โครงการท้ัง ๒ โครงการนะครับ ขอชี้แจงเพ่ิมเติมครับ ขอขอบคุณครับ  ขอ
อนุญาตท�านประธานนิดหนึ่ง เนื่องจากมีข$อผิดพลาดนิดหนึ่งในเรื่องของ
เอกสารท่ีนําเสนอก็คือ  อยู�ในหน$า ๒  ค�าซ�อมผิวลาดยางพาราแอสฟUลท�ติก 
คอนกรีต ถนนสาย ยล.ถ. ๑-๐๐๐๗ บ$านนิบงบารู หมู�ท่ี ๗ ตําบลสะเตงนอก 
อําเภอเมืองยะลา – บ$านบูเกJะจือฆา หมู�ท่ี ๕ ตําบลวังพญา อําเภอรามัน ไม�ใช�
อําเภอเมือง ขออนุญาตแก$ไขในท่ีประชุมนะครับ เป2นอําเภอรามัน จังหวัดยะลา 
ขอขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   ขอเชิญท�านสมาชิกอภิปรายครับ เชิญครับ  ไม�มีนะครับ ถ$าไม�มีผม 
ขอมติท่ีประชุมครับ   เชิญเลขาฯ นับองค�ประชุมครับ  องค�ประชุม ๒๓ ท�าน
ครับ ครบองค�ประชุมครับ   ผมจะขอมติท่ีประชุมครับ สมาชิกท�านใดอนุมัติให$
โอนเงินงบประมาณรายจ�าย ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือต้ังจ�าย
รายการใหม�    โปรดยกมือครับ ๒๓ เสียงครับ  สมาชิกท�านใดไม�อนุมัติให$โอน
เงินงบประมาณรายจ�าย ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือต้ังจ�ายรายการ
ใหม�    โปรดยกมือครับ  ไม�มีนะครับ งดออกเสียงไม�มีนะครับ    

มติ ท่ีประชุม อนุมัติให�โอนเงินงบประมาณรายจ*าย ประจําป.
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือตั้งจ*ายรายการใหม*  จํานวน ๒๓ เสียง เป2นเอก
ฉันท�ครับ  

ระเบียบวาระท่ี ๕ ญัตติ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ*าย 
ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  กรณียังมิได�ดําเนินการก*อหนี้ผูกพัน 
เรียนเชิญท�านนายกเสนอญัตติครับ 

นายก อบจ.ยะลา   เรียนท�านประธานสภาท่ีเคารพ ท�านสมาชิกสภาผู$ทรงเกียรติทุกท�าน 
กระผมนายมุขตาร�  มะทา  นายก อบจ.ยะลา ก�อนอ่ืนก็ต$องขอขอบคุณท�าน
สมาชิกท่ีได$ให$ความเห็นชอบ ในระเบียบวาระท่ี ๔ ก็คือ โอนเงินงบประมาณ
รายจ�าย ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๐  เ พ่ือต้ังจ�ายรายการใหม� 
เพราะฉะนั้น เม่ือท�านสมาชิกให$ความเห็นชอบ ผมก็ต$องมีความจําเป2นท่ีจะต$อง
เสนอญัตติ ในระเบียบวาระท่ี ๕ ก็คือ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจ�าย ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณียังมิได$ก�อหนี้ผูกพัน ตามท่ี
องค�การบริหารส�วนจังหวัดยะลาได$เสนอญัตติต�อสภาองค�การบริหารส�วน
จังหวัดยะลา ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ�าย ประจําป8งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือต้ังจ�ายรายการใหม� จํานวน ๒ โครงการ งบประมาณท้ังสิ้น 
๑๐,๔๗๖,๐๐๐ บาท ประกอบด$วย 
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นายก อบจ.ยะลา   ๑. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํา สาย ยล.ถ.๑-๐๐๙๐  เขต
เทศบาลนครยะลา – บ$านเบอร�เส$ง หมู�ท่ี ๑ ตําบลสะเตงนอก อําเภอเมืองยะลา 
จังหวัดยะลา งบประมาณ ๘,๗๗๖,๐๐๐ บาท เพ่ือจ�ายเป2นค�าปรับปรุงระบบ
ระบายน้ํา ประกอบด$วย งานวางท�อระบายน้ํา คสล. ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร ยาว 
๖๙๒ เมตร (ตามแบบ อบจ.ท่ีกําหนด) ต้ังจ�ายจากเงินรายได$ (กองช�าง) โดยโอน
ลดจากหมวดค�าตอบแทน ใช$สอยและวัสดุ (ค�าใช$สอย) รายการค�าใช$จ�ายในการ
เลือกต้ัง ค�าใช$จ�ายในการฝYกอบรมและสัมมนา ค�าใช$จ�ายโครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุ�มอาชีพด$านอุตสาหกรรมในครัวเรือน ค�าใช$จ�ายโครงการขับข่ี
ปลอดภัย ค�าใช$จ�ายโครงการยกระดับการเรียนรู$จังหวัดยะลา และค�าโฆษณา
และเผยแพร� 
 ๒. โครงการต�อเติมหลังคาลานกีฬาอเนกประสงค� หมู�ท่ี ๕ ตําบล    
สะเตงนอก อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา งบประมาณ ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท 
เพ่ือจ�ายเป2นค�าต�อเติมหลังคาลานกีฬาอเนกประสงค�  ประกอบด$วย งานเสา
ประกอบ CT  งานโครงหลังคา T๑, T๒  งานหลังคา  งานติดต้ังตาข�าย งานสี 
และงานเบ็ดเตล็ด (ตามแบบ อบจ.ท่ีกําหนด)  ต้ังจ�ายจากเงินรายได$  (สํานัก
ปลัดฯ) โดยโอนลดจากหมวดค�าครุภัณฑ� ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร$าง รายการค�า
บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ� ค�าเครื่องปรับอากาศ ค�าติดต้ังระบบวงจรป.ด 
ค�าปรับปรุงตลาดนัดองค�การบริหารส�วนจังหวัดยะลา ค�าบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก�อสร$าง  และค�าซ�อมสร$างผิวลาดยางพาราแอสฟUลท�ติก 
คอนกรีต (PARA AC) ถนนสาย ยล.ถ.๑-๐๐๐๗  บ$านนิบงบารู หมู�ท่ี ๗ ตําบล
สะเตงนอก อําเภอเมืองยะลา – บ$านบูเกJะจือฆา หมู�ท่ี ๕  ตําบลวังพญา อําเภอ
รามัน จังหวัดยะลา ซ่ึงผมได$ชี้แจงแล$วว�าในกรณีท่ีสภาองค�การบริหารส�วน
จังหวัดยะลาให$ความเห็นชอบตามระเบียบวาระท่ี ๔ ครับ 
 เนื่องจากรายการดังกล�าวข$างต$น ไม�สามารถดําเนินการก�อหนี้ผูกพันได$
ทันภายในป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงมีความจําเป2นต$องขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจ�าย ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณียังมิได$ก�อหนี้
ผูกพัน เพ่ือเบิกจ�ายเงินในป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมงบประมาณท้ิงสิ้น 
๑๐,๔๗๖,๐๐๐ บาท 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด$วยการรับเงิน การเบิกจ�ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค�กรปกครองส�วนท$องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก$ไขเพ่ิมเติม 
 ข$อ ๕๙  วรรคแรก ในกรณีท่ีมีรายจ�ายหมวดค�าครุภัณฑ� ท่ีดินและ
สิ่งก�อสร$าง ยังมิได$ก�อหนี้ผูกพัน แต�มีความจําเป2นจะต$องใช$จ�ายเงินนั้นต�อไปอีก 
ให$องค�กรปกครองส�วนท$องถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินต�อสภาท$องถ่ินได$อีกไม�
เกินระยะเวลาหนึ่งป8 
 ดังนั้น  เพ่ือปฏิบัติให$เป2นไปตามระเบียบดังกล�าว จึงได$เสนอญัตติ
เพ่ือให$สภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดยะลา พิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจ�าย ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณียังมิได$ก�อหนี้ผูกพันรายการ
ดังกล�าวต�อไป ในระเบียบวาระท่ี ๕ ก็เป2นเรื่องต�อเนื่องจากระเบียบวาระท่ี ๔ 
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นายก อบจ.ยะลา  เนื่องจากท�านสมาชิกก็ได$ให$ความเห็นชอบ เพราะฉะนั้น งบประมาณตรงนี้เรา
ไม�สามารถดําเนินการได$ทันในป8 ๒๕๖๐  ก็จําเป2นท่ีจะต$องกันเงินนี้ เพ่ือ
ดําเนินการในป8 ๒๕๖๑  จึงขอให$สภาได$ให$ความเห็นชอบ เพ่ือท่ีจะได$ดําเนินการ
ในป8 ๒๕๖๑ ต�อไปครับ ขอขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   เชิญท�านสมาชิกอภิปรายครับ ไม�มีการอภิปรายใช�ไหม ถ$าไม�มีผมจะ
ขอมติท่ีประชุมครับ เชิญเลขาฯ นับองค�ประชุมครับ  จํานวน ๒๓ ท�านครับ 
ครบองค�ประชุมนะครับ ต�อไปผมจะขอมติท่ีประชุมครับ สมาชิกท�านใดเห็น
อนุมัติให$กันเงินงบประมาณรายจ�าย ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  กรณี
ยังมิได$ก�อหนี้ผูกพัน โปรดยกมือครับ ๒๓ เสียง  สมาชิกท�านใดไม�อนุมัติให$กัน
เงินงบประมาณรายจ�าย ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  กรณียังมิได$ก�อหนี้
ผูกพัน โปรดยกมือครับ  ไม�มีนะครับ งดออกเสียงไม�มีนะครับ  
 มติ ท่ีประชุม อนุ มัติ ให� กันเ งินงบประมาณรายจ*าย ประจําป.
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  กรณียังมิได�ก*อหนี้ผูกพัน  จํานวน ๒๓ เสียง เป2น
เอกฉันท�ครับ  

ระเบียบวาระท่ี  ๖  ญัตติ  อ่ืน ๆ เชิญครับ เชิญท*านไพซอล ครับ 
นายไพซอล  ดามาอู  เรียนท�านประธานสภาท่ีเคารพ ท�านสมาชิกสภาผู$ทรงเกียรติทุกท�าน 

กระผมนายไพซอล  ดามาอู  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา  เขต ๑ อําเภอเบตง  
กระผมขอแสดงความยินดีกับท�านนายก ท�านมุขตาร�  มะทา  มาบริหารงาน ๒ 
สมัย มีโครงการและกิจกรรมต�าง ๆ มากมายท้ังจังหวัดยะลา ส�วนท่ีอําเภอเบตง
ของผม ก็มีโครงการสร$างถนน ขุดลอกคูคลอง และก็อ่ืน ๆ และอาคาร
อเนกประสงค� สําหรับอาคารอเนกประสงค�เป2นท่ีพึงพอใจของชาวบ$านมาก 
แม$แต�ทุกวันนี้แต�ละตําบล ทุกหมู�บ$านท่ีมีสุเหร�า ต$องการอย�างมากเลยครับ 
เรื่องอาคารอเนกประสงค�นี้ ฝbายกิจกรรมก็เหมือนกัน ท�านนายกเราส�งกิจกรรม
เข$าอําเภอเบตงมากมาย และท่ีมีกิจกรรมหลัก ๆ ก็มีสามประเด็นท่ีผมจะพูด 
ทําให$กิจกรรมของ อบจ.ไป   เบตงเม่ือไหร� ทําให$นักท�องเท่ียวต�างประเทศเข$า
มาเยอะท่ีเบตง กิจกรรมแรกก็มีประเภทกีฬาบาสเกตบอล ของ อบจ.คัพ  
ประจําป8ของเบตง เขาจัดในวันตรุษจีน และก็จะมีคนไป ประเภทกิจกรรมโคม
ไฟจัดท่ีบ�อน้ําร$อน ของตรุษจีนเหมือนกัน แต�ท่ีผมภูมิใจท่ีสุด ก็งานผลไม$ของ 
อบจ.เราร�วมกับ อบต.ตาเนาะแมเราะ วันท่ี ๒๖ วันนั้น ทําให$นักท�องเท่ียว
มาเลเซีย สิงคโปร� บรูไน มากันเยอะเลย มารถบัสประมาณ ๖๘ คัน วันนั้นท่ีมา
กัน มาส�วนตัวอีก และจะมีพวกบ๊ิกไบค�จากประเทศมาเลเซีย รัฐยะโฮบารู ก็มา
ด$วยวันนั้น คึกคักมาก ไม�ทราบว�าทุเรียนเราพอหรือไม�หรือเยอะเกินไปวันนั้น ท่ี
ผมภูมิใจมากงานนี้ ขอขอบคุณทาง อบจ.เรา สํานักปลัดฯ ท่ีไปจัดวันนั้น ทําได$
ดีมากครับ ไม�มีอุปสรรคอะไร ท�านประธานครับ ผมขอฝากผ�านสภาเรา ให$กับ
ผู$รับเหมาบริษัทยะลาเรา เวลาไปทําโครงการท่ีเบตง ทําถนนให$มาตรฐานหน�อย
ครับ คือว�าไม�ไหวแล$วชาวบ$านบ�นอยู� สุดท$าย กระผมในนามสมาชิกสภา อบจ.
ยะลา ขอให$ท�านนายก ท�านมุขตาร�  มะทา  บริหารงานต�อไปครับ ขอขอบคุณ 
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ประธานสภา อบจ.ยะลา   มีสมาชิกจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกไหมครับ เชิญท�านมะรุสะดี ครับ 
นายมะรุสะดี  ดีสาเอะ  เรียนท�านประธานสภาท่ีเคารพ ท�านสมาชิกสภาผู$ทรงเกียรติทุกท�าน 

กระผมนายมะรุสะดี  ดีสาเอะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อําเภอ
บันนังสตา  ท�านประธานครับ ผมเพียงแต�ต้ังข$อสังเกตครับ จากญัตติระเบียบ
วาระท่ี ๔ และระเบียบวาระท่ี ๕ เนื่องจากผมไม�อภิปรายข$างต$น เพราะ
เนื่องจากอาจจะมีการต$องเปลี่ยนแปลงในเรื่องของรายละเอียด ผมจึงอภิปราย
ในวาระนี้  ก็เ พ่ือท่ีจะต้ังข$อสังเกตบางประการนะครับ จากการโอนเงิน
งบประมาณ ค�าตอบแทน ค�าใช$สอย ค�าวัสดุ ตามรายการนะครับ ผมอยากจะ
ต้ังข$อสังเกตว�า ในค�าใช$จ�ายโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ�มอาชีพ ด$าน
อุตสาหกรรมในครัวเรือน จริง ๆ งบตัวนี้ผมค�อนข$างจะเสียดายครับว�า เราไม�
ควรท่ีจะเหลือท่ีจะต$องโอน เพราะเนื่องจากว�าเป2นโครงการท่ีมีประโยชน�ต�อ
กลุ�มสตรีในจังหวัด เงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ถ$าเราไปพัฒนาได$ ก็คงจะช�วยกลุ�ม
สตรีและกลุ�มอาชีพต�าง ๆ พอท่ีจะพัฒนาในทุก ๆ ด$านครับ ไม�ว�าการพัฒนาใน
ด$านผลิตภัณฑ� การสร$างกลุ�มให$เกิดความเข$มแข็ง ซ่ึงหลาย ๆ ครั้ง ผมเข$าพ้ืนท่ี
กลุ�มสตรีจะถามว�างบ อบจ. มีงบในด$านนี้ช�วยบ$างไหม แต�บางทีเนื่องจากว�า
ข$อบัญญัติและรายการเราเยอะมาก เราไม�รู$ว�าโครงการท่ีจัดทําไปมันมีส�วนไหน
ท่ีเหลือบ$าง งบตัวนี้ถ$าหากเรามีการเรียกประชุมสมาชิกสภา อบจ. ว�าโครงการ
นี้มันเหลือ ๓๐๐,๐๐๐ บาท   อําเภอไหนจะทําโครงการอะไรบ$าง    ก็น�าจะมี
นะครับ เราไม�ได$ประสานในส�วนนี้ ผมเสียดายครับ ในส�วนตัวอ่ืน ๆ คงไม�เป2นไร 
เพราะบางครั้งเราต้ังเยอะไป บางทีจ�ายไม�หมด แต�ตัวนี้มันเป2นการช�วยเหลือพ่ี
น$องประชาชน และก็กลุ�มสตรี ซ่ึงขณะนี้ทาง อบจ. พูดได$เลยว�า ค�อนข$างจะ
น$อยมากนะครับ ท่ีจะช�วยกลุ�มสตรี ถ$าเป2นไปได$งบตัวนี้ป8หน$า ถ$าเกิดมีเงิน
เหลือตัวนี้เข$ามาอีก ก�อนท่ีจะสิ้นป8งบประมาณ ผมว�าเรามีคณะกรรมการ
ส�งเสริมอาชีพอยู�ของ อบจ.น�าจะหารือบ$าง เพราะว�าจะทําอะไรได$บ$าง 
ขอขอบคุณท�านประธานครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   เชิญครับสมาชิกท�านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกไหมครับ เชิญท�าน 
อารมัน ครับ  

นายอารมัน  ดาวาลี   เรียนท�านประธานสภาท่ีเคารพ ท�านสมาชิกสภาผู$ทรงเกียรติทุกท�าน 
กระผมนายอารมัน  ดาวาลี  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๔ อําเภอรามัน  ผม
ขอต้ังข$อสังเกตนิดเดียวนะครับ พอดีต�อเนื่องจากระเบียบวาระท่ี ๓, ๔, ๕  คือ
เรื่องโครงการต�อเติมหลังคาลานกีฬาอเนกประสงค�ครับ ผมต้ังข$อสังเกตว�า การ
ต้ังงบประมาณสร$างสนามกีฬาตรงนี้ คือ ต้ังงบประมาณคราวเดียว กับสนาม
กีฬาและก็โครงหลังคา ผมว�าการท่ีจะต้ังโครงการตรงนั้น ถ$างบประมาณยังไม�
เพียงพอตรงนั้น ผมว�าค�อยสร$างคราวเดียวเลยดีกว�าครับ การท่ีสร$างสนามก�อน
แล$วมาทําหลังคาทีหลัง ผมว�าประสิทธิภาพของสนามกีฬานั้น มันอาจจะไม�ค�อย
มีประสิทธิภาพเท�าไหร�ครับ อาจจะสั้นลง ถ$าสมมุติว�าในการต้ังงบประมาณ 
งบประมาณตรงนั้นไม�พอสําหรับท่ีจะสร$างหลังคาตรงนั้น อาจจะเว$นมาสร$างใน
ป8งบประมาณถัดไปก็ได$ครับ ผมขอต้ังข$อสังเกตแค�นี้นะครับ ขอบคุณครับ 
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ประธานสภา อบจ.ยะลา  มีอีกไหมครับข$อสังเกตครับ ท่ีจริงน�าจะอภิปรายในวาระเลยนะครับ 
เชิญครับ ไม�มีนะครับ ถ$าไม�มีเชิญท�านนายก ครับ 

นายก อบจ.ยะลา   เรียนท�านประธานสภาท่ีเคารพ ท�านสมาชิกสภาผู$ทรงเกียรติทุกท�าน 
กระผมนายมุขตาร�  มะทา  นายก อบจ.ยะลา  ก�อนท่ีจะตอบในสิ่งท่ีท�าน
สมาชิกได$ให$ข$อสังเกตหรือสอบถามมา ผมขออนุญาตท่ีจะพูดถึงสมัยประชุม
สามัญ ท่ีจะป.ดสมัยประชุมในวันนี้ ทางสภาได$มีการประชุมสภาหลายครั้ง ซ่ึงใน
สมัยนี้ผมคิดว�า ประโยชน�ของการประชุมสภาได$กับพ่ีน$องประชาชนหลาย
ประการด$วยกัน เพราะในสมัยนี้มีการประชุม ซ่ึงเป2นเรื่องสําคัญ เช�น การ
พิจารณาข$อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย ประจําป8งบประมาณ ๒๕๖๑  การ
อนุ มั ติให$ผู$บริหารใช$จ�ายเ งินสะสม การอนุ มั ติให$ผู$บริหารเปลี่ยนแปลง
งบประมาณหลายรายการด$วยกัน และก็ในวันนี้ท่ีประชุมยังให$ความเห็นชอบ ให$
ผู$บริหารสามารถท่ีจะนําเงินเหลือจ�าย ซ่ึงมีอยู�ไปดําเนินการในเรื่องของการ
แก$ไขปUญหาน้ําท�วม และก็ในเรื่องของการสร$างหลังคาลานกีฬา ก็คิดว�าสมัย
ประชุมสมัยนี้ ต$องขอขอบคุณท�านสมาชิกทุกท�านนะครับ ท่ีได$มาร�วมประชุมให$
ความคิดเห็น และก็ให$ความเห็นชอบในโครงการต�าง ๆ ท่ีขออนุมัติสภา สําหรับ
ข$อคิดเห็นของท�านไพซอล ท่ีได$พูดถึงโครงการดีดีของ อบจ.และก็เป2นความ
ต$องการของพ่ีน$องประชาชน เช�น ในเรื่องของอาคารอเนกประสงค� ซ่ึงผมเวลา
ไปเป.ดอาคารอเนกประสงค� ส�วนใหญ�ผมจะพูดอยู�สองเรื่องหลัก เรื่องแรกจะ
อธิบายถึงข$อจํากัดของงบประมาณ ว�างบประมาณของ อบจ. เนื่องจาก อบจ.
เป2น อบจ.ขนาดเล็ก การท่ีพ่ีน$องประชาชนมีความต$องการในเรื่องของอาคาร
อเนกประสงค�เป2นจํานวนมาก แต�ด$วยข$อจํากัดของงบประมาณของ อบจ.เราไม�
สามารถท่ีจะสนองตอบความต$องการของพ่ีน$องประชาชนได$อย�างรวดเร็วและก็
ครอบคลุมให$ได$หมดตามท่ีพ่ีน$องประชาชนเขามีความต$องการ เพราะฉะนั้น ก็
ขอให$เข$าใจ อบจ.แล$วก็ในส�วนของ อบจ.เอง ก็จะพยายามจัดสรรงบประมาณ
ให$ได$ตามท่ีประชาชนเขาเสนอมา ไม�ว�าจะเสนอผ�าน สจ.หรือจะเสนอผ�านเวที
ประชาคม หรือจะเสนอผ�านผู$นําท$องท่ี ผู$นําท$องถ่ิน ซ่ึงหลักการของเราในการ
พิจารณา ก็คือ อย�างน$อยเราจะต$องให$ได$อําเภอละแห�ง นอกเหนือนั้น ถ$ามี
งบประมาณเหลือก็จะไปจัดสรรให$กับอําเภอท่ีใหญ�ก�อนเป2นอันดับแรก หรือไป
จัดสรรให$กับพ้ืนท่ีท่ีมีความจําเป2น เรื่องท่ีสองท่ีผมจะอธิบายให$กับพ่ีน$อง
ประชาชน โดยใช$โอกาสของการเป.ดอาคารอเนกประสงค� ก็คือ ในเรื่องของภาษี 
ว�ารายได$ของ อบจ.มาจากภาษีของพ่ีน$องประชาชน แล$วรายได$ส�วนหนึ่งก็มา
จากการจัดสรรของรัฐบาล ตาม พ.ร.บ.กระจายอํานาจ แล$วก็เป2นรายได$ท่ี อบจ.
จัดเก็บเอง แต�รายได$ของภาษี ท่ีเรารู$สึกเสียดาย ก็คือ ภาษีล$อเลื่อนและภาษี
รถยนต� เนื่องจากว�าภาษีรายได$ของล$อเลื่อนและรถยนต�เป2นภาษีหลัก ป8หนึ่ง 
อบจ.ได$ภาษีตรงนี้ร$อยกว�าล$าน แต�ถามว�าเราสามารถท่ีจะพัฒนารายได$ตรงนี้ให$
เพ่ิมข้ึนได$ไหม ได$ แต�พ่ีน$องประชาชนต$องให$ความร�วมมือ ก็คือ ใครมีรถยนต� 
ใครมีรถจักรยานยนต� ก็เปลี่ยนปdายของจังหวัดอ่ืนให$เป2นปdายของจังหวัดยะลา 
และเบตง เพราะฉะนั้น ทุกครั้งท่ีไปเป.ดอาคารอเนกประสงค�จะต$องพูดเรื่องนี้ 
เพ่ืออย�างน$อยก็จะให$พ่ีน$องประชาชนมีความเข$าใจ อบจ.ในเรื่องของการจัดสรร 
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นายก อบจ.ยะลา  งบประมาณ ในเรื่องของอาคารอเนกประสงค� หรือพ่ีน$องประชาชนจะได$มี
ความเข$าใจในเรื่องของการท่ีจะทําให$รายได$ของ อบจ.ในส�วนนี้เพ่ิมข้ึน บางครั้ง
พวกเราหรือพ่ีน$องประชาชนท่ีเขาไปร�วมหลาย ๆ ครั้ง เขาก็อาจจะเกิดความ
เบ่ือหน�าย ว�าพูดเรื่องเดิม แต�ผมก็ต$องอธิบายว�า จําเป2นจะต$องพูดเพ่ือให$มันเกิด
ประโยชน� ในส�วนนี้ก็ต$องขอขอบคุณทาง สจ.ด$วย ท่ีช�วยไปประสานในพ้ืนท่ีและ
ก็ช�วยสะท$อนว�าพ้ืนท่ีตรงไหนท่ีเราควรท่ีจะจัดสรรงบประมาณลงไปในเรื่องของ
อาคารอเนกประสงค�ตามลําดับความสําคัญ หรือตามลําดับความเร�งด�วน 
สําหรับงบประมาณท่ีท�าน สจ.รู$สึกว�าท�านเสียดายว�าทําไมไม�ดําเนินการ เป2น
โครงการท่ีมีประโยชน�กับพ่ีน$องประชาชน ไม�น�าจะปล�อยให$มันไม�สามารถ
ดําเนินการได$ทัน และก็ต$องมาเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปทําอย�างอ่ืน ก็คือ 
ค�าใช$จ�ายในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพกลุ�มอาชีพ ด$านอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน จํานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ผมก็ได$สอบถามทางกองแผน ซ่ึงเป2น
เจ$าของงบประมาณ ส�วนหนึ่งงบประมาณในเรื่องของการพัฒนากลุ�มอาชีพจะมี
งบประมาณอยู�อีกส�วนหนึ่ง ซ่ึงเป2นโครงการค�าใช$จ�ายในเรื่องของการส�งเสริม
การมีงานทํา ท่ีผ�านมาเราก็ได$ไปอบรมกลุ�มสตรี ในเรื่องของการทําขนม ในเรื่อง
ของการทํากระเปeา ในเรื่องของการตัดเย็บเสื้อผ$า ผ$าคลุม ส�วนนี้ เราไป
ดําเนินการแล$ว ส�วนอันนี้เนื่องจากว�ากลุ�มเปdาหมายท่ีเราไปประสาน บางครั้ง
จํานวนมันไม�พร$อม เพราะในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพกลุ�มอาชีพ โดยเราได$
ต้ังเปdาว�าทํากรงนก ทําสุ�มไก� ลักษณะอย�างนี้ เพราะฉะนั้น บางทีอาชีพเหล�านี้
กลุ�มเปdาหมายมีน$อย ก็คิดว�าโอกาสต�อไปนั้น เราก็อาจจะรวบโครงการนี้ไปอยู�ใน 
ของการส�งเสริมการมีงานทํา เพราะจะทําให$กลุ�มเปdาหมายมันกว$างข้ึน ก็คิดว�า
จากงบประมาณในเรื่องของการส�งเสริมการมีงานทํา ซ่ึงต้ังไว$ประมาณสามแสน
บาท ก็อาจจะเอาส�วนนี้เข$าไปเพ่ือให$ได$งบประมาณมากข้ึน และก็สามารถท่ีจะ
ขยายผลต�อเนื่องกลุ�มอาชีพได$ครอบคลุมท้ังจังหวัด ท่ีผ�านมาเราทําไปได$แค�สอง
สามอําเภอ งบประมาณก็หมด ต�อไปเราก็จะเอาอําเภอท่ียังไม�ดําเนินการในป8นี้
ไปดําเนินการในป8 ๒๕๖๑ ต�อไปนะครับ ในส�วนของสมาชิกสภาผู$ทรงเกียรติจาก
อําเภอรามัน ผมฟUงไม�ถนัดแต�สอบถามประธานบอกว�า ท�านถามว�าทําไมเวลาต้ัง
งบประมาณเรื่องลานกีฬา ไม�ต้ังหลังคาพร$อมกัน ผมก็อยากจะเรียนว�า ใน
งบประมาณท่ีเราขอไปท่ีกรมส�งเสริมฯ มันมีท้ังหลังคาด$วย แต�เนื่องจากกรม
ส�งเสริมฯ เขาให$งบประมาณมาสองล$านหนึ่งแสนบาท งบสองล$านหนึ่งแสนบาท
นั้น ไม�สามารถท่ีจะไปสร$างหลังคาได$ ก็ได$เฉพาะลานกีฬา ได$รั้ว ได$ตาข�าย ได$ไฟ 
เพราะฉะนั้น มันไม�ครบ มันไม�สมบูรณ� ผมจึงเห็นว�ามีเงินเหลือจ�าย ก็ขออนุมัติ
สภาในวันนี้ เพ่ือให$สนามแห�งนี้มันสมบูรณ� จริง ๆ แล$วถ$ากรมส�งเสริมฯ เขา
อนุมัติงบประมาณมา เพราะเป2นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ถ$าเขาให$มาสี่ล$านกว�า
บาท มันก็จะไม�จําเป2นท่ีจะต$องมาขอสภาในวันนี้ เพราะมันมีหลังคาพร$อมแล$ว
ตามแบบ แต�เนื่องจากว�าเป2นเงินท่ีเราไม�ได$ต้ังเอง เป2นเงินของกรม เพราะฉะนั้น 
เขาให$มาสองล$าน เราก็มาดูว�าสองล$านนี้ เราสามารถทําอะไรได$บ$าง ก็อย�างน$อย
ก็ต$องเอาลานกีฬาไว$ก�อน และก็ต$องเอารั้ว ซ่ึงมีความจําเป2นในเบ้ืองต$น แต�ถ$า
จะให$ครบสมบูรณ�มันก็จะต$องมีหลังคา เพราะฉะนั้น วันนี้ก็มาเสนอหลังคา  
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นายก อบจ.ยะลา ไม�ได$ว�าทําไมเสนอคนละครั้ง ไม�ใช� ตอนเสนอ เสนอพร$อมท้ังตาข�าย ท้ังไฟ ท้ัง
หลังคา แต�เขาให$มาสองล$าน มันไม�สามารถทําได$ แล$ววันนี้ก็ ก�อนท่ีจะมาต้ัง
โครงการนี้ มันไม�มีอยู�ในแผน เพราะเป2นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจป8 ๒๕๕๙ แผน
ของเรา เราปรับปรุงใหม�เป2นแผนพัฒนาสี่ป8 เพราะฉะนั้น ต$องขอยกเว$นระเบียบ
จากผู$ว�าราชการจังหวัด เพ่ือให$สามารถดําเนินการได$ เราก็ไปเพ่ิมเติมแผนทีหลัง
นะครับ ก็คิดว�าสิ่งท่ีท�านสอบถามมาในสิ่งท่ี อบจ.ดําเนินการก็ตรงกัน เพียงแต�
ว�างบประมาณตอนนั้นมันไม�มี เลยต$องมาขอครั้งนี้ใหม� ให$ครบสมบูรณ�ตามท่ี
พวกเราเห็นว�าควรท่ีจะต$องทําพร$อมกัน วันนี้ก็ต$องขอขอบคุณสมาชิกสภาทุก
ท�าน ขอบคุณท�านประธาน ขอบคุณรองประธาน และขอบคุณท�านสมาชิกสภา
ทุกเขต ต$องขอขอบคุณท�านสมาชิกท่ีเป2นผู$แทนของสภาอยู�ในคณะกรรมการ
ต�าง ๆ ซ่ึงทุกท�านก็ได$ปฏิ บั ติหน$า ท่ีอย�างเต็มท่ี อยู� ในกรรมการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาบ$าง อยู�ใน กจจ.บ$าง อยู�ในกรรมการท่ีปรึกษาบ$าง ซ่ึงผม
ก็ต$องขอขอบคุณทุกท�าน เพราะทุกท�านได$เสียสละมาทํางานให$กับพ่ีน$อง
ประชาชนอย�างเต็มท่ี เด๋ียวมันมีโซเชียลอะไรต�าง ๆ ท�านทําอะไรถึงแม$ผมจะ
ไม�ได$ไปร�วม แต�ผมก็เห็นผลงานของท�านอยู�ตลอดเวลา เพราะมีลงในไลน�บ$าง 
ในเฟซบ$าง ในอินสตาแกรมบ$าง อะไร  ต�าง ๆ เพราะฉะนั้น ทุกท�านท่ีไปทํางาน
นั้น ผมได$ติดตามตลอดและก็ต$องขอถือโอกาสนี้ขอบคุณด$วย ขอขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   เชิญท�านนิลุกมาน ครับ 
นายนิลุกมาน  อัลอิดรีสี   เรียนท�านประธานสภาท่ีเคารพ ท�านสมาชิกสภาผู$ทรงเกียรติทุกท�าน 

กระผมนายนิลุกมาน  อัลอิดรีสี สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๔ อําเภอเมือง  
ท�านประธานครับ จากญัตติท้ังสองญัตติ ท้ังสองระเบียบวาระนะครับ ท่ีท�าน
นายกมุขตาร�  มะทา ได$เสนอญัตติ ขออนุมัติจากวาระท่ี ๔ ครับ ขออนุมัติโอน
เงินงบประมาณรายจ�าย ประจําป8งบประมาณ ๒๕๖๐ เพ่ือต้ังจ�ายรายการใหม� 
หมวดครุภัณฑ�ท่ีดิน และสิ่งก�อสร$าง และก็ญัตติในระเบียบวาระท่ี ๕ ขออนุมัติ
กันเงินงบประมาณรายจ�าย ประจําป8งบประมาณ ๒๕๖๐ กรณียังมิได$ก�อหนี้
ผูกพัน นั้น ท�านประธานครับ ท้ังสองโครงการนั้น ท่ีท�านนายกได$เสนอญัตติมา
นั้น กระผมเห็นว�าเป2นโครงการท่ีสามารถแก$ปUญหาให$กับพ่ีน$องประชาชนใน
พ้ืนท่ีนะครับ โดยเฉพาะโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํา สาย ยล.ถ.๑-๐๐๙๐  
เขตเทศบาลนครยะลา – บ$านเบอร�เส$ง หมู�ท่ี ๑ ตําบลสะเตงนอก อําเภอเมือง 
จังหวัดยะลา ซ่ึงโครงการดังกล�าว จากเดิมท�อระบายน้ํานั้นค�อนข$างท่ีจะแคบนะ
ครับ ตามขนาด ๖๐ ซม.ครับ จากการขออนุมัติญัตติดังกล�าว เพ่ือดําเนินการ
ขยายท�อระบายน้ํา กลายเป2น ๑.๐๐ เมตร ครับ โครงการนี้ผมคิดว�าเป2น
โครงการท่ีตอบสนองในการแก$ปUญหาระบายน้ําในช�วงฤดูฝนครับ โดยเฉพาะ
ช�วงนี้เป2นช�วงท่ีมีฝนตกชุกนะครับ และโครงการท่ีสองเป2นโครงการต�อเติม
หลังคาลานกีฬาอเนกประสงค� หมู�ท่ี ๕ ตําบลสะเตงนอก อําเภอเมือง จังหวัด
ยะลา ด$วยงบประมาณหนึ่งล$านเจ็ดแสนบาทนะครับ ซ่ึงท้ังสองโครงการเป2น
ประโยชน�เป2นอย�างมากกับพ่ีน$องประชาชน ผมในฐานะสมาชิกสภา ซ่ึง
รับผิดชอบในเขตพ้ืนท่ีโดยตรง อยากจะขอบคุณท�านนายก และคณะผู$บริหารท่ี
ได$เสนอ สองญัตติดังกล�าวนะครับ แล$วก็อยากจะขอบคุณ ท�านนายก ผู$บริหาร  
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